



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๓/๒๕๖๑

ด้วย นายมานพ พ่วงพูล ผู้ร้อง อายุ ๖๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑/๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองห้า อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายพล พ่วงพูล ผู้ป่วย นายพลอยู่กินฉันสามีภริยากับนางกิมลี พ่วงพูล มีบุตรด้วยกัน ๖ คน คือ ผู้ร้อง นายมณูญ พ่วงพูล นายจำลอง พ่วงพูล นางสมนึก วงษ์จันทร์ นายสมชัย พ่วงพูล และนางบังอร โตเลิศมงคล นางกิมลี ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ด้วยสาเหตุติดเชื้อในกระแสโลหิตจากภาวะปอดบวม นายจัน พ่วงพูล และนางพวง พ่วงพูล บิดาและมารดาของผู้ป่วยได้เสียชีวิตก่อนผู้ป่วยนานแล้ว ปัจจุบัน นายพลอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๒๐๕ ซอยรังสิต - ปทุมธานี ๒๑ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ.๒๕๖๐ นายพลมีอาการป่วยเส้นเลือดสมองตีบ ลืมเลือดอดสมอง หัวใจเต้นพลิ้ว เบาหวาน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีสติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วน ไม่สามารถรักษาให้กลับเป็นปกติ ไม่สามารถประกอบธุรกรรมใดๆ ได้ และไม่สามารถที่จะสื่อสารกับผู้ใดได้ต้องมีผู้ดูแลตลอด ตั้งแต่ นายพลป่วยจนถึง ปัจจุบัน ผู้ร้อง นางบังอร และนางสมนึกคอยดูแลรักษาพยาบาลมาโดยตลอด นายพลมีทรัพย์สิน คือ เงินฝากบัญชีธนาคารออมสิน สาขารังสิต บัญชีเลขที่ ๐๒๐๐๘๗๐๗๗๐๘๕ เงินฝากบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมธานี บัญชีเลขที่ ๓๖๗-๒-๓๖๑๐๙-๕ เงินฝากบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขารังสิต บัญชีเลขที่ ๑๖๕-๒-๓๘๒๐๘-๔, ๑๖๕-๒-๓๘๖๗๓-๙ สลากออมสินพิเศษ สาขารังสิต เลขที่ น ๒๒๒๕๘๔๐ ถึง น ๒๒๓๗๘๓๙ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อฮิซุซุ เลขทะเบียน นก ๙๑๘๔ จังหวัดปทุมธานี และรถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อเป็น เลขทะเบียน ๓๐-๑๐๓๙ จังหวัดปทุมธานี เนื่องด้วยนายพลมีอาการป่วยจนไม่สามารถประกอบธุรกรรมใดๆ ได้แล้ว แต่ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีธนาคาร และถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ข้างต้น ทำให้ไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีธนาคารและประกอบธุรกรรมใดๆ กับรถยนต์ได้ โดยเฉพาะผู้ร้องต้องการนำเงินมาใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ค่าเครื่องทำความสะอาด ค่าออกซิเจน ค่ายา ค่าอาหารเหลว และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก แต่เนื่องจากผู้ป่วย ยังไม่มีผู้อนุบาลที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อขออนุญาตทำนิติกรรมแทนผู้ไร้ความสามารถ และยังมีทรัพย์สินที่ต้องจัดการ ด้วยเหตุนี้การที่นายพลมีอาการป่วยดังเช่นคนไร้ความสามารถ และมีเหตุขัดข้องในการจัดการทรัพย์สินของผู้ป่วย ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้เพื่อขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้นายพล พ่วงพูล เป็นคนไร้ความสามารถ และมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของนายพล พ่วงพูล คนไร้ความสามารถ ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายอย่างไร้การเป็นผู้อนุบาล และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ขัดข้องกับนายพล และทนายทุกคนให้ความยินยอมแล้ว

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายวิญญู โมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี